



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๒๖๖๙

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์**  
**ประจำวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

-----

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่อง ที่ แจ้ง ให้ ที่ประชุมทราบ</b></p>	<p>๑. การจัดทำแผนการตรวจราชการของ รอง นรม. ด้านความมั่นคง และ รมว.มท. ตามข้อสั่งการของ นรม. ที่ให้ รอง นรม. และ รมต. ของทุกกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยให้จัดทำแผนการตรวจราชการ ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. ๕๘ จึงขอให้กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และสำนัก/กองใน สป.มท. กำหนดหัวข้อ และประเด็นการตรวจ ส่งให้ สนผ.สป. รวบรวม เพื่อเสนอ รมว.มท. พิจารณา</p> <p>๒. การติดตามการตรวจราชการของ นรม. และ รมว.มท. ในพื้นที่ จ.ระยอง ให้ความสำคัญกับเรื่องรายได้ของชาวบ้าน และเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ สป.มท. ติดตาม เรื่องการดำเนินการโรงกำจัดขยะ ในการตรวจราชการทุกที่จะมีเสียงเรียกร้องของบประมาณเพิ่มเติม ผกติดตามรายละเอียดจาก ผวจ.ระยอง เพื่อเสนอ รมว.มท.</p> <p>๓. เรื่องที่ขอให้ติดตาม ได้แก่ การพัฒนา application ของ ศตธ.มท., การดำเนินงานตาม ๘ วาระมหาดไทย ในช่วงไตรมาสที่ ๔</p> <p>๔. เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน จ.พระนครศรีอยุธยา ขอให้ สส. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจกับมวลชน โดยให้ รายงานความก้าวหน้าให้ ครม. ทราบเป็นระยะ ก่อนที่จะขอความเห็นชอบในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>สส./กฟภ.</p>
<p><b>๒. สรุป ข้อมูล การ ดำเนินการ ของ ศูนย์ ปฏิบัติการสนับสนุนการ ขับเคลื่อน นโยบาย รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</b></p>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์)</b> รายงานสถานการณ์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p><b>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ</b> โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) การต่อต้านการทุจริต ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาล และ คสช. ให้ความสำคัญ แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมให้กับเยาวชน โดยได้มีการดำเนินโครงการ “โตไปไม่โกง” ซึ่งจะขยายผลยัง ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการทุจริต ได้แก่</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑.๑) การปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ โดยออก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่าน ศคธ. หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน (OSS)</p> <p>๑.๒) การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง วินัย เช่น การใช้มาตรา ๔๔ ในการดำเนินการ และคลี่คลายปัญหาการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากการชี้มูลของ ๓ หน่วยงานหลัก คือ ป.ป.ช., ป.ป.ท. และ สตง.</p> <p>๑.๓) การใช้มาตรการทางภาษี จะเป็นเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุกสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา หรือในส่วนของเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดที่เสนอขายสินค้า</p> <p>๑.๔) การปรับปรุง แก๊ซ และยกระดับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรัฐบาลได้จัดทำ ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สาระสำคัญประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง (๒) ยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้ทำสัญญาคุณธรรม (IP) และนำระบบ CoST มาใช้ (๓) การกำหนดบทลงโทษ โดยครอบคลุมการลงโทษผู้สั่งการให้จัดซื้อจัดจ้างด้วย</p> <p>๑.๕) แนวคิดในการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาล และขจัดการทุจริต” โดยจะของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่างๆ ต่อไป</p> <p>๒) การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจจูงใจได้แก่</p> <p>๒.๑) การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชน และส่งเสริมให้เกิดสหกรณ์ชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งในอนาคตจะต้องยกระดับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและชุมชน</p> <p>๒.๒) การเร่งรัดการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีผลทางเศรษฐกิจประเทศ ขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการตามที่รัฐบาลสั่งการ ได้แก่ เรื่องการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการลงทุน เรื่องเทคโนโลยี และเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศทั้งหมด โดยให้สรุปรายงานผลให้ นรม. ทราบภายใน ก.ย. ๕๘</p> <p>๒.๓) การขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนการลงทุน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ภัยแล้ง วิกฤติการณ์ภัยแล้งเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันแสดงถึงความรักความสามัคคี และเสียสละเพื่อส่วนรวม พยายามให้ใช้น้ำที่มีอยู่ได้ถึง ส.ค. ๕๘</p> <p><b>๒. สถานการณ์สำคัญ</b></p> <p>๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การถอดถอนอดีต ส.ส. (๒) ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องการตัดสิทธิทางการเมือง</p> <p>๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สำคัญ (๑) กลุ่มชาวนาที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร (๒) กลุ่มเรือประมงที่ไม่สามารถออกเรือได้เนื่องจากกฎเกณฑ์ของ IUU (๓) การขอให้ชะลอการดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า (๔) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทย (๕) การคัดค้านโครงการของรัฐ ได้แก่ การสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ.กระบี่ และระยอง การคัดค้านการจัดทำผังเมืองรวมที่ จ.สุราษฎร์ธานี และชุมพร</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขานุ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p><b>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</b> ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ผลกระทบจากกรณีการส่งกลับชาวอุยกูร์ไปประเทศจีน (๑) กลุ่มผู้ก่อการร้าย ETIM อาจทำอาจใช้สถานการณ์ดังกล่าวมาปฏิบัติการต่อคนไทยและผลประโยชน์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ (๒) กลุ่ม Social Media มีข้อกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าและมูลค่าการค้าขายระหว่างไทยกับตุรกี</p> <p>๒) สหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับ UAE จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ IS โดยมีภารกิจหลัก คือ การต่อต้านการก่อการร้ายในโลกไซเบอร์</p> <p>๓) กรณีกลุ่ม “เกรียนคีย์บอร์ดไทย” เข้าไปตั้งคำถามก่อวณ ขณะองค์การนาซาถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ YouTube การนำยานนิวฮอไรซันส์บินเข้าใกล้ดาวพลูโตมากที่สุดในรอบ ๙ ปี ศมบ. มีข้อห่วงใยว่าอาจเป็นการลวงให้มีการเข้าใจผิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับ คสช. และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก</p> <p>๔) กรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้ PEACE TV กลับมาเผยแพร่รายการทางโทรทัศน์อีกครั้งโดยมีคำสั่งคุ้มครองการออกอากาศชั่วคราว กลุ่มผู้ดำเนินรายการจึงเริ่มกลับมาเผยแพร่รายการทาง</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>โทรทัศน์อีกครั้ง ยกเว้นรายการ “มองไกล” จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ต่อไป</p> <p>๕) การโจมตีเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏความเคลื่อนไหวผ่าน Social Media กลุ่มเห็นต่างรัฐบาล นำประเด็นกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณสามารถกระทำต่อพระราชทายาทที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ได้มาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลและ คสช.</p> <p><b>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘</b> มีจำนวน ๑๔ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฉบับที่ ... พ.ศ. .... เสนอโดย ปค. (๒) เรื่อง ร่าง พ.ร.ฎ. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ร่วมกันท้องที่ ต.บ้านป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เสนอโดย ทด. (๓) ร่างกฎกระทรวง บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี เสนอโดย ยผ. (๔) รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการร่วม เคาน์เตอร์บริการอำเภออ้อม เสนอโดย ปค.</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p><b>๔. ศูนย์บัญชาการ มท. (ศบช.มท)</b></p>	<p><b>นายบัณฑิต พรหมทอง</b> นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป (การเมือง) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ภัยแล้ง การปรองดองสมานฉันท์ การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for Mom</p> <p><b>รอง ปมท. (ส)</b> กล่าวว่า การขับเคลื่อน ศบช.มท. มีหลายกระบวนการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน มุมมองในการทำงานของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และผู้ปฏิบัติต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเน้นงานในเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ สป.มท. ต้องมีการจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองการทำงานยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ศบช.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>การดำเนินการ ศบช.มท. ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตจะต้องมี ศบช. จังหวัดด้วย</p>	
<p><b>๕. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</b></p>	<p><b>ผช.ปมท. (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</b> รายงานความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑. ปฏิทินกิจกรรม (๑) วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ ประชุม กกก. อำนวยการฯ ส่วนกลาง โดย นรม. เป็นประธาน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (๒) วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ ประชุม กกก. จัดทำรายงานและหนังสือ ณ วร. (๓) วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ พิธีมอบเสื้อและเข็มพระราชทานให้แก่ ผวจ. ณ ปภ. และในเวลา ๑๗.๐๐ น. นรม. นำฝ่ายต่างๆ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายรายงานการจัดกิจกรรม (๔) วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ วันซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริง โดย นรม. เป็นประธาน (๕) วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ปลอ่ยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทาน (๖) วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ ผวจ. มอบเสื้อและเข็มพระราชทานให้ประชาชนที่ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด (๗) วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ วันจัดกิจกรรมจริง ทั้งนี้ จะมีการประสานรายละเอียดไปยังคณะทำงานต่อไป</p> <p>๒. ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม Bike for Mom ได้มีการตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานและหนังสือ โดย สดร.สป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ</p> <p>๓. งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัด จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ลงนาม</p> <p>๔. การทำ Checklist ของ ศบช.มท. ขณะนี้ได้มีการดำเนินการครบทุกจังหวัดแล้ว</p> <p><b>ผอ.สดร.สป.</b> รายงานเรื่องการจัดทำรายงานและหนังสือ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำรายงานเพื่อให้ รมว.มท. ถวายรายงานต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย การดำเนินงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด</p> <p>๒. การจัดทำรายงานหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการกำหนดรายละเอียดต่อไป</p>	<p>ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม Bike for Mom</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>รอง ปมท. (บ) รายงานว่า พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ คู่มือกลางของ มท. ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบแล้ว จำนวน ๔๐๘ คู่มือ สามารถประกาศใช้ทันกำหนดทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ให้ทุกกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานของตน</p> <p>๒. ให้ สป.มท. ประสานกับจังหวัดทุกจังหวัด ในเรื่องอำนาจหน้าที่ของ ผวจ. เรื่องของ อปท. และเรื่องของ ศตธ.จังหวัด</p> <p>๓. ขอให้เปิดศูนย์รับเรื่องให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้จังหวัด</p>	<p>รอง ปมท. (บ)/ กพร.สป.</p> <p>กรม/รัฐวิสาหกิจ</p> <p>สป.มท.</p> <p>กพร.สป.</p>
<p>๗. ข้อราชการของ สถ.</p>	<p><b>อธิบดี สถ.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กรณีที่น้ำในคลองชลประทานในเขตปริมณฑลแห้งส่งผลให้ถนนของกรมทางหลวงชนบททรุดตัว สถ. ได้สำรวจจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก และสระบุรี ซึ่ง อปท. ได้มีการซ่อมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. โครงการพัฒนาเมือง รัฐบาลปัจจุบันได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการต่อ โดยมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรณ) เป็นประธาน เจ้าของเรื่องคือ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งได้ขอความร่วมมือ สถ. ในการพิจารณาเลือกโครงการ โดยในหลักการ สถ. จะคัดเลือกจากโครงการเดิม และจะสอบถามจากหมู่บ้านและชุมชนว่ายังมีความต้องการที่จะดำเนินการหรือไม่ โดยใช้เวลา ๓๐ วัน ในการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอมาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. ข้อมูลจากระบบ GFMISS ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓.๕๖ และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔.๖๒</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>เรื่องถนนทรุดตัว หรือตลิ่งพัง จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับงานของ ยผ. และ ปภ. ซึ่งทุกจังหวัดควรมีข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการป้องกันก่อนจะเกิดเหตุ และทุกจังหวัดควรมีข้อมูลถนนหรือตลิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือพังทลายด้วย จึงขอให้ ยผ. และ ปภ. ช่วยประสานให้ข้อมูลแก่จังหวัดด้วย</p>	<p>สถ.</p> <p>ยผ./ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๘. ข้อราชการของ ปค.	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงาน ผลการสำรวจความพร้อมของการเปิดด่านถาวร ๒๔ ชม. ปค. ได้สำรวจโดยได้ให้จังหวัดสำรวจด่านถาวร ๓๙ แห่ง รอบประเทศว่าด่านใดบ้างที่มีความพร้อมในการเปิด ๒๔ ชม. สรุปได้ว่า (๑) ด่านกัมพูชามีด่านถาวร ๖ แห่ง มีความพร้อม ๓ แห่ง (๒) ด่านเมียนมา มีด่านถาวร ๕ แห่ง มีความพร้อม ๑ แห่ง (๓) ด่านมาเลเซีย ๙ แห่ง มีความพร้อม ๓ แห่ง และด่านลาว ๑๙ แห่ง มีความพร้อม ๗ แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายของรัฐบาลต่อไป</p>	ปค.
๙. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบุรณ์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พช. ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี ๕๔ ถึงปัจจุบัน มีสมาชิกกองทุน ๑.๘๓๓ ล้านครัวเรือน มียอดรวมเงินกองทุนฯ ทั้งหมดประมาณ ๕๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทาน (ปี ๔๗ - ๕๓) จำนวน ๙๒ ล้านบาทเศษ เงินขวัญถุงพระราชทาน (ปี ๕๓) จำนวน ๓๕ ล้านบาทเศษ เงินสมทบจาก ป.ป.ส. จำนวน ๓๒๙ ล้านบาทเศษ โดยปี ๕๖ มอบให้ต้นกล้ากองทุนฯ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑ ล้านบาทเศษ และเงินสมทบจากประชาชน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และจัดทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๕๙ ได้จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินการเสริมความเข้มแข็งให้กองทุนฯ จำนวน ๔๘.๖๖๑ ล้านบาท</p> <p>๒. การจัดงานศิลปาชีพประเพณีไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี</p>	พช.
๑๐. ข้อราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงานเรื่อง การจัดทำคู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่ง ยผ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดของคู่มือ ประกอบด้วย สาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง, การตรวจสอบสภาพตลิ่ง, แนวทางการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และแนวทางการปฏิบัติหากมีการทรุดตัวและการพังทลายของตลิ่ง</p>	ยผ.



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>คู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางการปฏิบัติฯ นอกจากนี้แจกจ่ายประชาชน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ด้วย</p>	ยผ.
<p><b>๑๑. ข้อราชการของ ปภ.</b></p>	<p><b>รองอธิบดี ปภ. (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล)</b> รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สธ. และ มท. จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๒๒ แห่ง ใน ๕๓ จังหวัด ขณะนี้สำนักงาน ปภ.จ. ซึ่งเป็นเลขานุการได้ประสานงานกับสถานศึกษาในจังหวัดแล้ว</p>	ปภ.
<p><b>๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</b></p>	<p><b>๑. การประปานครหลวง</b></p> <p>๑) กปน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการตำรวจหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๐ จำนวน ๑๒๕ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อทราบถึงกระบวนการผลิต และสอบถามถึงหัวข้อต่างๆ พร้อมเสริมความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านน้ำ ของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง และการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) กปน. จัดโครงการ “กปน.รักษ้ำป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีที่ ๔” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.ค. ๕๘ โดยมีคณะจิตอาสาจาก กปน., กฟผ., กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ, คกก. ลุ่มน้ำปิง, คณะหน่วยราชการในพื้นที่เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นที่ ๕๐ ไร่ และจัดสร้างหอสูงระบบน้ำประปา ณ บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่</p> <p><b>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) กปภ. สาขาชุมพรขยายกำลังการผลิตน้ำ อ.นาชะอัง จ.ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาหน้าประปาในพื้นที่ที่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ปัญหาหน้าประปาไหลอ่อน</p> <p>๒) กปภ. สาขาเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๑๓๗ ตร.กม. รวม ๘ อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงใหม่, อ.สันกำแพง, อ.สารภี, อ.สันทราย, อ.หางดง,</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>อ.ดอยสะเก็ด, อ.สันป่าตอง และ อ.แม่วาง โดยวางแผนการช่วยเหลือประชาชนด้วยการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอน้ำดิบมาสำรองในการผลิตน้ำประปา รวมทั้งเร่งรัดโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างที่จะช่วยเสริมกำลังการผลิตน้ำประปา</p> <p>๓) กปภ. เข้าร่วม “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ.กาญจนบุรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ</p> <p><b>๓. การไฟฟ้านครหลวง</b></p> <p>กฟน. จัดสัมมนา เรื่อง “การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย” ให้กับหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.ค. ๕๘ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.</p> <p><b>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง กฟภ. ได้มอบ บริษัท PEA ENCOM เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ กฟภ. และ PEA ENCOM ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลมหาพรหมณ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน</p> <p>๒) กฟภ. เดินสายจังหวัดระยองให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างแก่ผู้ประกอบการพร้อมเชิญชวนร่วมงาน Thailand Lighting Fair 2015 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๑๓. ชื่อราชการของ รอง ปมท. (ม)</p>	<p>รอง ปมท. (ม) มีชื่อราชการ ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการแก้ไขปัญหาหาเสพติด (๑) โครงการของ สตช. คือการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาโดยเน้นหนักด้านการจำหน่ายสุรา การพนัน หอพัก ในรอบรัศมี ๑ กม. จากสถานศึกษา โดย ยธ. เป็นหน่วยงานหลัก โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด ผวจ. ต้องทำ</p>	<p>รอง ปมท. (ม) ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>MOU กับสถานศึกษาจากนั้นจะได้มีการตรวจตราสถานศึกษาต่อไป</p> <p>(๒) การควบคุมการจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา โดย ปค. เสนอว่า ถ้าหากสถานบริการฝ่าฝืนจะไม่พิจารณาอนุญาตเปิดสถานบริการในสถานที่นั้นอีกต่อไป (๓) ป.ป.ส. ได้ออกระเบียบใหม่ให้จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดที่สถานพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ ขอให้ ปค. แจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจเพื่อนำผู้เสพยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒. กรณีที่ไทยมีการทำข้อตกลงกับประเทศลาว เรื่อง การดูตรวจรายแนวลุ่มแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่ดูตรวจรายในรัศมี ๑,๐๐๐ เมตร ของสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การออกใบอนุญาตดูตรวจรายในฝั่งไทยแทบไม่สามารถอนุญาตได้เลย ขอให้ ตท.สป. เร่งจัดประชุมซักซ้อมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>๓. เรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินที่ไม่มีใครครอบครอง ได้มีการหารือ คกก. กฤษฎีกา ว่าเป็นที่ป่าไม้หรือไม่ ขณะนี้ คกก. กฤษฎีกาได้ตีความว่า ที่ดินที่ไม่มีใครครอบครองนั้นถือเป็นป่าไม้ทั้งหมด ดังนั้น การขออนุญาตการใช้ที่ดินถึงแม้จะใช้ตามมาตรา ๙ ของประมวลกฎหมายที่ดินฯ แล้ว แต่ต้องมีการขออนุญาตแล้ววางป่ากับกรมป่าไม้ด้วย จึงขอเสนอให้มีการดำเนินการในรูปแบบศูนย์บริการร่วม โดยเชิญ ทส. ร่วมดำเนินการด้วย</p> <p>๔. การใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ขณะนี้มีมติของ คกก. แรงงานแห่งชาติว่าจะไม่ใช้มาตรา ๔๔ ในการอนุญาตทำงานของแรงงานตามฤดูกาลแล้ว แต่จะใช้การทำความตกลงว่าด้วยการผ่านแดน ขณะนี้ กต. ได้ทำข้อตกลงกับประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ สำหรับประเทศเมียนมา คาดว่าจะมีการลงนามในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘</p> <p>๕. การประชุมคณะ ผวจ. ชายแดนไทย - กัมพูชา กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘</p>	<p>ทต.</p> <p>ทต.</p> <p>ตท.สป.</p> <p>ตท.สป.</p>
<p>๑๔. ข้อราชการของ ผต.มท.</p>	<p><b>ผต.มท. (นายคณิต เอี่ยมระหงษ์)</b> มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๕๘ ประเภทหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาในระดับมาก ซึ่งมี ผต.มท. เป็นประธาน ได้รับการตอบจากหมู่บ้านและชุมชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะการดำเนินงานในปีต่อไป ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ</p>	<p>สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	๒. การขยายเขตการให้บริการน้ำประปาของ อปท. หรือของจังหวัด ในการขยายต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ กปภ. ซึ่งต้องส่งเรื่องเข้ามาที่ส่วนกลางพิจารณา ทำให้เกิดความล่าช้า จึงขอเสนอให้ส่งเรื่องให้ กปภ. เขตดำเนินการแทน เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และเพิ่มความเร็วในการให้บริการประชาชน	กปภ.
๑๕. การบริหารงบประมาณของ มท.	<p><b>ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๗๗.๖๘ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๐.๑๘ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๖.๕๓</p> <p>๒. กำหนดการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๑๓ - ๒๑๖ อาคาร ๒ รัฐสภา</p>	สนผ.สป.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘